

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รัตนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
ป.รง.	<p>๑. เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว</p> <p>๑.๑ ให้ถือเป็นงานของ รง. และเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ให้ทุกกรม/ สปส. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทำงานอย่างบูรณาการ ร่วมกัน</p> <p>๑.๒ ในส่วนภูมิภาคให้บริหารจัดการร่วมกันอย่างเต็มที่และให้รายงาน ผลการปฏิบัติพร้อมปัญหา และข้อขัดข้องต่าง ๆ ให้ศูนย์ฯ ทุกวัน</p> <p>๑.๓ ให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การดำเนินการของศูนย์ฯ ร่วมกับ ป.รง. ทุกวัน ในเวลา ๑๘.๐๐ น. โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เตรียมข้อมูลเรื่องการจัดลำดับคิวเพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน ทั้งสามสัญชาติ (โดยเฉพาะกัมพูชา) พร้อมทั้งเตรียมข้อมูลเรื่อง งบประมาณที่จัดสรรให้แก่แต่ละจังหวัด โดยแยกรายหน่วยงานและ เปรียบเทียบกับจำนวนแรงงานต่างด้าว</p> <p>๒. ให้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการด้านแรงงานกับ กลุ่มเป้าหมาย ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑) กลุ่มนักเรียน/ นักศึกษาฝึกงาน (Part time) ๒) กลุ่มผู้ต้องโทษในเรือนจำ ๓) กลุ่มทหารปลดประจำการ ๔) กลุ่มผู้สูงอายุ และ ๕) กลุ่มคนพิการ ในที่ประชุม ศปก.รง. วันละ ๑ เรื่อง โดยให้ ผู้อำนวยการกอง/ สำนัก เป็นผู้นำเสนอ (ผู้รับผิดชอบงาน) ต่อ รมว.รง. ประธานการประชุม</p> <p>๓. เรื่อง การสำรวจแบบสอบถามความต้องการแรงงาน</p> <p>๓.๑ จะทำการสำรวจความต้องการแรงงานจากสถานประกอบการโดยตรง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประมาณ ๔ แสนกว่าแห่ง โดยจะดำเนินการในจังหวัด นำร่อง ๔ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และนครพนม ก่อน ซึ่งจะ ไปร่วมประชุมกับ ผวจ. ทหารการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชนในวันที่ ๑๙ - ๒๐ ก.พ. ๖๑ นี้ โดยเบื้องต้นขอให้แรงงานจังหวัด ได้ประสาน ล่วงหน้าก่อน และจะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัดต่อไป ภายในสัปดาห์นี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั่วประเทศภายใน เม.ย. ๖๑</p> <p>๓.๒ ให้ประกันสังคมจังหวัด ทำบัญชีสถานประกอบการแยกเป็น รายตำบลไว้ให้เรียบร้อย และจะใช้อาสาสมัครแรงงาน ประจำตำบล เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัดนั้น ๆ</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>แรงงานจังหวัด ร่วมกับทุกกรม กกจ. และทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กกจ.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>สปส.จังหวัด</p>

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
	<p>๔. สำหรับการฝึกอาชีพตามโครงการที่ รง. ได้รับงบประมาณมากกว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาท เบื้องต้นให้ ผอ. พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ขอความร่วมมือและจัดทำบัญชีวิทยากร/ ครูฝึก ในลักษณะ “เครือข่ายวิทยากร/ ครูฝึกประจำรัฐ” จากส่วนราชการต่าง ๆ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชนภายในจังหวัด โดยแยกรายสาขาอาชีพไว้ให้ชัดเจนเป็นการเตรียมการไว้ให้พร้อมก่อน</p>	กพร.

สืบเอกหญิง *จิรวรรณ*
 (จิรวรรณ วงศาโรจน์)
 ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

น.รติ วัลลิสิต
 (นางรติ วัลลิสิต)
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑